

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH 7 THÁNG NĂM 2013

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần FPT xin kết quả kinh doanh 7 tháng năm 2013 như sau:

Kết thúc 7 tháng, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 14.712 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ, đạt 109% kế hoạch lũy kế 7 tháng, tương đương 55% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.426 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch 7 tháng và tương đương 54% kế hoạch năm, tăng trưởng 6% so với cùng kỳ 2012. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.180 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 882 tỷ đồng, tăng tương ứng 7% và 6% so với cùng kỳ, hoàn thành kế hoạch 7 tháng, đạt tương ứng 53% và 52% kế hoạch năm. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) sau 7 tháng đạt 3.221 đồng/cổ phiếu, tăng 5% so với cùng kỳ tương đương 52% kế hoạch cả năm.

Hai lĩnh vực đóng góp nhiều nhất vào lợi nhuận của Tập đoàn FPT là Công nghệ và Viễn thông, chiếm 76% tổng lợi nhuận toàn tập đoàn có mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. Mảng Công nghệ, bao gồm các mảng kinh doanh Phần mềm, Tích hợp hệ thống và Dịch vụ CNTT lũy kế 6 tháng có mức tăng trưởng 21% về doanh thu và tăng trưởng tốt 29% về lợi nhuận. Mảng kinh doanh Viễn thông, bao gồm kinh doanh Dịch vụ viễn thông và Nội dung số có mức tăng trưởng 12% về doanh thu và 9% về lợi nhuận.

Vừa qua, FPT Software đã ký hợp đồng triển khai dịch vụ điện toán đám mây với đối tác tại Mỹ với giá trị hơn 1 triệu USD. Đây là hợp đồng đầu tiên về dịch vụ điện toán đám mây trong đó FPT tham gia toàn bộ các khâu từ tư vấn, thiết kế tới triển khai và là dự án về cloud có doanh thu lớn nhất của FPT Software tới thời điểm này. FPT bắt đầu nghiên cứu việc triển khai dịch vụ điện toán đám mây từ năm 2012 và dự kiến đây sẽ là một mảng đóng góp quan trọng và có tiềm năng tăng trưởng mạnh. Hiện tại, FPT Software dự kiến sẽ triển khai tại thị trường Mỹ trước và sau đó sẽ mở rộng triển khai tại các thị trường khác. Tính tới cuối tháng 7, doanh thu xuất khẩu phần mềm của FPT tại thị trường Mỹ tăng trưởng 61% so với cùng kỳ.

Hoạt động nổi bật Tháng 7**ÔNG BUI QUANG NGOC LÀM TỔNG GIÁM ĐỐC FPT**

Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT vừa thông qua nghị quyết bổ nhiệm Ông Bùi Quang Ngọc, Tiến sĩ về cơ sở dữ liệu, làm TGD FPT, thay thế Ông Trương Gia Bình. Ông Ngọc là một trong các thành viên sáng lập và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT.

"Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới nhằm tách bạch chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc theo chuẩn mực quản trị hiện đại và giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty", Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cho biết.

FPT đã có một quá trình tìm kiếm các ứng cử viên thích hợp cho chiếc "ghế nóng" ở cả bên trong và bên ngoài của tập đoàn. Trong đó, ông Bùi Quang Ngọc được đánh giá là người am hiểu sâu sắc FPT, có năng lực quản trị và tổ chức triển khai. Chính Chủ tịch Trương Gia Bình cũng chia sẻ, dù ông và vị tân Tổng giám đốc có cá tính khác biệt nhưng chính những khác biệt đó sẽ hỗ trợ cho việc thực hiện các công việc chung.

Ông Bùi Quang Ngọc sinh năm 1956, là một trong 13 thành viên sáng lập FPT và giữ ghế Phó chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 2002 đến nay. Cùng học phổ thông chuyên toán với Chủ tịch Trương Gia Bình, ông Ngọc từng tốt nghiệp Đại học tổng hợp Kishiniov (Moldova) và sau đó bảo vệ tiến sĩ về cơ sở dữ liệu tại Pháp năm 1986.

FPT NÂNG CẤP PHẦN MỀM HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

Ngày 16/7, Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) đã công bố phát hành phần mềm khai hải quan điện tử FPT.eCustoms theo mô hình mới để cung cấp cho các doanh nghiệp.

Phần mềm mới FPT.VNACCS được xây dựng nhằm tương thích với hệ thống thông quan hàng hóa tự động Việt Nam (Vietnam Automated Cargo Clearance System – VNACCS) dự kiến sẽ chính thức vận hành vào quý 2 năm sau.

Chi phí triển khai phần mềm FPT.VNACSS cho doanh nghiệp cũng khá hợp lý, nhờ được tích hợp sẵn chữ ký số (FPT.CA) trên phần mềm và không tính phí theo số lượng máy cài đặt. Ngoài ra, thay vì phải cài đặt trên máy, doanh nghiệp chỉ cần tải (download) phần mềm về để sử dụng nhờ kích thước nhỏ gọn, kết hợp với khả năng nâng cấp phần mềm hoàn toàn tự động.

FPT.VNACCS có đầy đủ 128 nghiệp vụ khai hải quan dành cho doanh nghiệp, các đơn vị vận tải, công ty logistics. Phần mềm phục vụ quản lý cho cả 3 giai đoạn: trước, trong và sau thông quan. Bên cạnh đó, phần mềm có sự liên kết dữ liệu giữa các giai đoạn, hạn chế việc phải nhập lại các thông tin trùng lặp (hàng hóa, hóa đơn...). FPT.VNACCS còn tự động hỗ trợ tính toán các loại thuế cho việc khai thông tin hàng hóa, áp dụng hình thức ngân hàng trả thuế thay. Phần mềm còn có chức năng trừ lùi tự động đối với hình thức ngân hàng nộp thuế thay, bảo lãnh chung.

FPT THAM DỰ HỘI THẢO HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TẠI MYANMAR

Sáng ngày 26/7, tại khách sạn Sedona, Yangon, Myanmar, đã diễn ra hội thảo do Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Myanmar (avim), ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và FPT đồng tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng đoàn công tác Quốc hội và bộ ngành Việt Nam đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội thảo. Sự kiện là dịp các lãnh đạo cấp nhà nước và doanh

ng nghiệp hai nước cùng thảo luận về triển vọng hợp tác nhằm đưa CNTT trở thành nền tảng phát triển mới cho ngành Tài chính - Ngân hàng nói riêng và nền kinh tế Myanmar nói chung.

Hiện nay, CNTT đóng vai trò thiết yếu trong mọi ngành kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Trong suốt 25 năm xây dựng và phát triển, FPT luôn xác định ngành Tài chính - Ngân hàng là một trong những nhóm khách hàng trọng tâm. FPT hiện có nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, tập trung vào Hệ thống Ngân hàng lõi - Core Banking (Smart Bank), Cổng thanh toán (Payment Gateway), Dịch vụ ngân hàng trên di động (Mobile Banking)...

Theo đó, tại hội thảo, ông Hoàng Minh Châu, Chủ tịch FPT Myanmar đã đánh giá ngành ngân hàng Myanmar đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển vượt bậc. “Tôi rất hy vọng đội ngũ của FPT sẽ góp phần giúp các ngân hàng Myanmar đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào hoạt động, như chúng tôi đã và đang triển khai thành công tại các ngân hàng tại Việt Nam, Lào và Campuchia”.

Trong lĩnh vực Viễn thông

FPT RA MẮT GIẢI PHÁP XEM PHIM HD TRỰC TUYẾN

Ngày 13/7, FPT Telecom đã giới thiệu sản phẩm FPT Play HD do chính công ty nghiên cứu và phát triển. Đây là sản phẩm đầu chiếu HD được tích hợp truyền hình HD cùng nhiều ứng dụng nội dung khác.

Sản phẩm FPT Play HD bao gồm một thiết bị Set-top-box, một bộ điều khiển và các phụ kiện đi kèm. Được thiết kế với kiểu dáng hiện đại, nhỏ gọn, thiết bị cho phép xem hình ảnh với chất lượng vượt trội theo tiêu chuẩn Full HD, âm thanh 7.1, hỗ trợ các chuẩn mã hóa âm thanh cao nhất như DTS, Dolby Digital. Dịch vụ VoD (Video On Demand) sẽ hoàn toàn là nội dung HD.

Sau khi kết nối với đường truyền Internet, FPT Play HD sẽ truyền tải tới TV một hệ thống kênh thông tin, giải trí phong phú, bao gồm: Truyền hình, phim theo yêu cầu, dịch vụ download phim, phụ đề, xem phim trực tuyến từ các cộng đồng chia sẻ nội dung online. Từ đó, người dùng có thể tiếp cận được một kho giải trí phim ảnh trực tuyến phong phú mà không cần thiết bị lưu trữ riêng như trước đây.

FPT PLAY HD CÓ THÊM HAI GÓI KÊNH HD

FPT Telecom đã chính thức ra mắt hai gói kênh VTVcab HD và VTC HD trên bộ giải mã FPT Play HD từ ngày 14/7. Đây là chương trình hợp tác giữa FPT Telecom với Công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) và Công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số (VTC Digital) nhằm mang đến cho khách hàng những dịch vụ truyền hình đẳng cấp, chất lượng HD với giá ưu đãi nhất.

Gói kênh VTVcab HD có 18 kênh bao gồm 16 kênh SD và 2 kênh HD; Gói kênh VTC HD có 20 kênh bao gồm 15 kênh SD và 5 kênh HD. Khách hàng của FPT Telecom đăng ký các gói dịch vụ HD sẽ được hưởng mức giá thuê bao hấp dẫn như sau: Gói VTVcab HD: 30.000 đồng/tháng; Gói VTC HD: 27.300 đồng/tháng; Gói Premium HD: 140.000 đồng/tháng (chưa bao gồm 10% VAT).

Trong lĩnh vực Phần mềm

HỘI DOANH NHÂN TRẺ TP HCM THĂM FPT SOFTWARE

Sáng ngày 25/7, gần 50 thành viên của Hội Doanh nhân trẻ TP HCM (YBA) đã có buổi tham quan và giao lưu tại tòa nhà F-Town, quận 9, TP HCM. Ông Nguyễn Đức Quỳnh (GD FPT Software HCM), và Ông Trần Duy Vinh (PGĐ), cùng cán bộ nhân viên công ty đã đón tiếp đoàn trong không khí trang trọng và thân mật.

Ông Quỳnh chia sẻ với đoàn về những kinh nghiệm cũng như những bước phát triển trên chặng đường làm outsourcing (gia công phần mềm) của FPT Software. Có được vị thế như ngày hôm nay, FPT Software cũng đã phải trải qua nhiều thử thách trong những ngày đầu đặt chân vào lĩnh vực công nghệ phần mềm và outsourcing với những hiểu biết và kinh nghiệm còn non trẻ của mình để góp mặt vào sân chơi lớn cùng với những nước mạnh về công nghệ phần mềm của thế giới. Bên cạnh đó, GD FPT Software HCM cũng giới thiệu về bản sắc văn hóa của FPT, trong đó STCo được coi là “món ăn” tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa và tinh thần của người FPT nói chung và FPT Software nói riêng.

Trong lĩnh vực Tích hợp hệ thống

FPT CUNG CẤP DỊCH VỤ BPO KẾ TOÁN CHO NICE

Cuối tháng 6, FPT IS BPO đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ BPO kế toán cho NICE Corporation - một tập đoàn chuyên về thiết kế xây dựng nhà truyền thông cho căn hộ riêng biệt hàng đầu Nhật Bản.

Tổng giá trị hợp đồng ước tính khoảng 11 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong 3 năm 4 tháng. Với hợp đồng này, doanh thu của đơn vị dự kiến tăng thêm gần 50% mỗi năm. Hợp đồng đánh giá sự chuyên biến lớn của FPT IS BPO trên cơ sở dịch vụ BPO về kế toán của Nhật đã ổn định và sẵn sàng cho việc mở rộng nhận ủy thác BPO cho các khách hàng mới trong thời gian ngắn. Theo đó, việc vận hành dịch vụ BPO hằng ngày sẽ được thực hiện tại khu văn phòng mới mở rộng của FPT IS BPO tại Đà Nẵng, với quy mô bắt đầu là 12 người và dự kiến có thể mở rộng gấp 2 đến 3 lần trong tương lai.

FPT IS DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI TÁC TOÀN CẦU 2013 CỦA MICROSOFT

Phó TGĐ Công ty FPT IS Phùng Việt Thắng đã đại diện công ty tham dự Hội nghị đối tác toàn cầu 2013 (Worldwide Partner Conference 2013 – WPC 2013) của Microsoft tổ chức tại Houston, Mỹ, vào giữa tháng 7 vừa qua.

Sự kiện thường niên này nhằm vinh danh những thành tựu của các đối tác Microsoft trên toàn cầu. Chủ đề chính của hội thảo xoay quanh các vấn đề: Điện toán đám mây, dữ liệu lớn, thiết bị và tính di động (devices and mobility) và doanh nghiệp xã hội. Trong 4 ngày diễn ra Hội thảo (ngày 7/7 – 11/7/2013), các đại biểu lắng nghe chia sẻ của những lãnh đạo đến từ nhiều quốc gia trên thế giới và nhiều phân tích, đánh giá có giá trị về các xu hướng công nghệ thông tin đang diễn ra.

Đặc biệt, báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường IDC tại hội thảo cho biết, việc áp dụng công nghệ điện toán đám mây toàn diện giúp doanh nghiệp tăng doanh thu hơn 50%, lượng khách hàng và lợi nhuận cũng cho thấy mức gia tăng đáng kể. Sự kiện WPC 2013 cũng đưa ra các định hướng cho năm tài chính kế tiếp của Microsoft.

FPT LÀ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA ASPECT TẠI VIỆT NAM

Vừa qua, nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng và các giải pháp hoạt động trên nền Microsoft - đã lựa chọn FPT IS là đối tác chiến lược của hãng tại thị trường Việt Nam.

Trong số những khách hàng của FPT IS hiện có rất nhiều doanh nghiệp bắt đầu nhận ra vai trò ngày càng quan trọng của trung tâm liên lạc chính là trung tâm của trải nghiệm khách hàng. Họ sẽ có xu hướng đầu tư phát triển các nền tảng quản lý giao tiếp nhằm tối ưu hóa các tương tác với khách hàng và củng cố những mối quan hệ đã tạo dựng được. Đó là lý do để Aspect lựa chọn FPT IS là đối tác chiến lược của hãng tại thị trường Việt Nam.

Với phần mềm giải pháp quản lý tương tác khách hàng của Aspect, từ nay tới cuối năm 2013, FPT IS sẽ thực hiện cung cấp dịch vụ nhằm thống nhất và sắp xếp tất cả cuộc giao dịch với khách hàng trên cùng một định dạng cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đây cũng là một trong những hướng kinh doanh mới của công ty bên cạnh lĩnh vực thể mạnh như phát triển phần mềm, tích hợp hệ thống, dịch vụ CNTT.

FPT IS NÂNG CẤP HỆ THỐNG ORACLE ERP CHO ĐIỆN QUANG

Ngày 24/07, lễ công bố đầu tư nâng cấp hệ thống quản trị Oracle ERP giữa Công ty Dịch vụ ERP FPT với Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang đã diễn ra tại TP HCM. Dự án nâng cấp hệ thống quản trị Oracle ERP có giá trị hơn 15 tỷ đồng, bao gồm bản quyền phần mềm, cơ sở hạ tầng phần cứng và dịch vụ tư vấn triển khai.

Các phân hệ quản lý trong hệ thống bao gồm: Tài chính (Financial), Mua hàng (Purchasing), Bán hàng (Order Management), Quản lý kho (Inventory), Quản lý sản xuất (Oracle Process manufacturing), Quản lý nhân sự tiền lương (Human resource - salary management), và Hệ thống thông tin phục vụ lãnh đạo (Oracle Business Intelligence Applications). Hệ thống sẽ được áp dụng cho 4 nhà máy, 4 công ty thành viên trên toàn quốc và 2 công ty liên doanh, trong đó có một công ty liên doanh nước ngoài của Điện Quang. Dự kiến thời gian triển khai nâng cấp sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động vào cuối năm 2013, đầu năm 2014.

Trong lĩnh vực nội dung số

HOÀNH TẢO THIÊN HẠ CHÍNH THỨC MỞ CỬA KHÔNG GIỚI HẠN

Ngày 16/07, Hoàng Tảo Thiên Hạ đã chính thức mở cửa không giới hạn tài khoản, kết thúc 1 tuần Alpha Test thành công. Những con số ấn tượng: 50.000 tài khoản kích hoạt, 20.000 CCU, 15 máy chủ Alpha Test đánh dấu bước khởi đầu hoàn hảo của một tựa game đẳng cấp.

Trong phiên bản tới đây, các anh hùng hào kiệt sẽ được trải nghiệm miễn phí Hoàng Tảo Thiên Hạ với tiêu chí "3 không": không reset tài khoản thêm lần nào nữa, không cần code kích hoạt và không giới hạn tài khoản tham gia.

Hoàng Tảo Thiên Hạ cũng cập nhật thêm hàng loạt tính năng mới: tăng giới hạn nhân vật lên 70, mở hệ thống nhiệm vụ Phong Vân, thêm bản đồ mới Cái Bang Trúc Lâm do Boss thế giới - Hồng Thất Công trấn giữ...

Với việc giới hạn level 70 được mở ra, người chơi có cơ hội mở khóa hàng loạt kỹ năng tuyệt học mới như Giáng Long Thập Bát Chuông (62), Cổ Nhược Kim Thang (65), Sư Tử Hồng (cấp 66), Đề Hồ Quán Đỉnh (69)... đồng thời nâng cấp các tầng Cảnh Giới và Thành Tựu mới.

SERVER TÈ THIÊN ĐÁP ỨNG KỶ VỌNG CỦA GAME THỦ TIÊN KỶ

Ngày 26/7, server Tè Thiên đã chính thức vận hành trong Tiên Kỳ và trở thành máy chủ tiên phong trong những đổi mới không ngừng của nhà phát hành FPT Online khi nhanh chóng thu hút hàng nghìn người chơi tham gia chỉ sau ít ngày ra mắt.

Nhà phát hành game Tiên Kỳ FPT Online đã ghi nhận cảnh đông vui, náo nhiệt liên tục diễn ra trong server thứ 18 của Tiên Kỳ ngay từ những giờ đầu tiên ra mắt. Các chủ đề hỏi đáp liên tục được gửi về Ban điều hành chứng tỏ sức hút chưa hề thuyên giảm của tựa game 3D cực "chất" này tại thị trường Việt Nam.

Với mục đích tạo nên môi trường cân bằng để người chơi đều có cơ hội ngang nhau tranh tài, thử sức tại Tiên Kỳ, lần đầu tiên máy chủ Tè Thiên đã ra chính sách đồng loạt giảm các quà tặng "béo bờ" và thay vào đó là hoạt động cộng đồng, các sự kiện khuyến khích sự cạnh tranh và nỗ lực tìm hiểu game của người chơi. Dẫn đầu là những sự kiện như: Hưởng lộc bất tận, Lục chiến vô biên, Đệ nhất tiên nhân... thêm vào đó, tại fanpage của game, người chơi có thể chọn ngay cho mình một Code tri ân, Code VIP bằng các thẻ loại game nhỏ (minigame).

Trong lĩnh vực Giáo dục

FPT APTECH CÔNG BỐ QUỸ HỌC BỔNG TRỊ GIÁ 1 TỶ ĐỒNG

Từ ngày 8/7, hệ thống đào tạo lập trình viên Quốc tế FPT-Aptech đã triển khai quỹ học bổng tài năng trẻ FPT 2013. Tổng giá trị học bổng là một tỷ đồng. Quỹ được thành lập nhằm hỗ trợ tất cả học sinh tốt nghiệp THPT, có niềm yêu thích, đam mê CNTT và mong muốn được học tập tại FPT-Aptech. Đây cũng là cách tuyển chọn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tập đoàn FPT.

Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2013 thuộc các hệ đào tạo trên cả nước đều có thể đăng ký tham gia. Khi đăng ký, các em sẽ nhận được lịch hẹn phỏng vấn với Ban lãnh đạo và giảng viên của FPT-Aptech. Kết quả đánh giá dựa trên các tiêu chí: niềm đam mê đối với CNTT, trình độ học vấn và hoàn cảnh gia đình.

Dựa vào kết quả của buổi phỏng vấn, thí sinh sẽ được xét duyệt các mức học bổng, với 40 suất học bổng mức 1, tương đương 8,4 triệu đồng; 60 suất học bổng mức 2, tương đương 4,2 triệu đồng; 100 suất học bổng mức 3, tương đương 1,4 triệu đồng.

TRƯỜNG THPT FPT TUYỂN SINH ĐỢT 2

Ngày 14/7, Trường THPT FPT đã tổ chức thi tuyển đợt 2. Đối tượng tuyển sinh đợt 2 của Trường THPT FPT là toàn bộ học sinh Việt Nam có đủ sức khỏe, đạt hạnh kiểm và học lực từ khá trở lên năm học lớp 9, đã tốt nghiệp THCS.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT FPT đợt 1 đã diễn ra ngày 2/6, với hơn 400 thí sinh dự tuyển. Thí sinh đạt 30/45 điểm sẽ trở thành học sinh của trường.

Đối với những học sinh đăng ký vào lớp 10 và đạt giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh/thành phố năm học lớp 9, có kết quả xuất sắc trong kỳ kiểm tra năng lực tư duy

đầu vào do trường THPT FPT tổ chức sẽ được cấp học bổng, trị giá 50% học phí 3 năm học. Những thí sinh đạt 43 điểm sẽ được xét học bổng.

SINH VIÊN ĐH FPT ĐẦU TƯ KINH DOANH SÁCH

Sáng ngày 17/7, nhóm sinh viên ĐH FPT gồm 7 thành viên 9X đã chính thức thành lập Công ty cổ phần Cóc Book tại TP Hồ Chí Minh (website: www.cocbook.vn) với mục tiêu góp phần gìn giữ, phát huy văn hóa đọc trong cộng đồng.

Khởi nghiệp từ dự án “Xây dựng 100 Tủ sách Tiết thực” của ĐH FPT nhằm quyên góp sách cho người dân, đặc biệt là trẻ em tại các vùng sâu, vùng xa, 7 thành viên trẻ tuổi đã đưa ra ý định thành lập công ty. Hiện, Cóc Book là đối tác của 13 Nhà xuất bản lớn. Đồng thời, Cóc Book đã cung cấp sách cho nhiều trường học, khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, Cóc Book đã tổ chức Phiên chợ Buffet Sách Hè 2013 từ ngày 23 đến ngày 25/7/2013 tại Nhà Triển Lãm TP.HCM (92 Lê Thánh Tôn, Q1) với mô hình của một phiên chợ với hơn 10.000 sách đến từ 13 nhà xuất bản và công ty phát hành. Hoạt động này sẽ được Cóc Book duy trì thường xuyên hàng tháng với mong muốn có thể góp phần tạo thói quen đọc sách trong các bạn trẻ.

ĐẠI HỌC FPT HỢP TÁC VỚI ĐẠI HỌC SOONGSIL HÀN QUỐC

Lễ ký kết hợp tác giữa lãnh đạo hai trường vào ngày 24/7 tại cơ sở Đại học FPT ở Hòa Lạc, Hà Nội đã mang lại nhiều cơ hội học tập, nghiên cứu cho sinh viên. Hai bên cùng bàn thảo nhiều nội dung quan trọng như: Trao đổi sinh viên, thành lập Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin FPT Soongsil, liên kết đào tạo hệ thạc sĩ, triển khai chương trình đào tạo ngắn hạn cho sinh viên Hàn Quốc... Cụ thể, về trao đổi sinh viên, mỗi học kỳ, hai bên đồng ý tiếp nhận của nhau 4 sinh viên (2 sinh viên hệ cử nhân, 2 sinh viên hệ cao học). Những sinh viên của Đại học FPT đầu tiên sẽ sang Hàn Quốc từ kỳ Spring 2014.

Đại học Soongsil thành lập năm 1897, là trường đại học lâu đời nhất tại Hàn Quốc. Trường nằm trong Top 200 trường đại học hàng đầu châu Á với nhiều chuyên ngành đào tạo đa dạng. Có lịch sử hơn 100 năm, ĐH Soongsil đề cao tính thực tiễn trong chương trình đào tạo, lấy sinh viên làm trung tâm của sự phát triển.

16 DOANH NGHIỆP CNTT ĐẾN ĐẠI HỌC FPT TUYỂN QUÂN

Ngày 27/07, Đại học FPT đã tổ chức Ngày hội việc làm với quy mô lớn dành cho sinh viên với hàng trăm vị trí tuyển dụng khác nhau. Đây là một trong những hoạt động thuộc chương trình chiến lược mang sinh viên tới gần doanh nghiệp của trường Đại học FPT.

Với sự tham gia của 16 doanh nghiệp CNTT như Niteco, Harvey Nash, EVN, Clever Ads, Viettel, Gameloft, FPT Software, v.v... Ngày hội việc làm đã mang đến cho sinh viên ngành CNTT FPT gần 400 cơ hội việc làm đúng chuyên môn. Những bản tuyển dụng của từng công ty được bố trí để mỗi sinh viên đều có cơ hội được phỏng vấn với những nhà tuyển dụng mình quan tâm, đồng thời đây cũng là cơ hội cho sinh viên trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng để hiểu rõ hơn về yêu cầu công việc hay đặc thù công ty.

Với mục đích giúp sinh viên có được bức tranh từ toàn cảnh đến chi tiết về thị trường việc làm, xu hướng và yêu cầu tuyển dụng hiện nay của ngành CNTT, Ngày hội việc làm cũng tổ chức talkshow với các khách mời là CEO, nhân sự cấp cao của các tập đoàn, công ty uy tín trong lĩnh vực CNTT như Công ty FPT Software, công ty Rikkei Soft hay công ty Smart OSC.

Trong lĩnh vực Phân phối - Bán lẻ

FPT RETAIL MỞ CỬA HÀNG APPLE THỨ 7 TẠI ROYAL CITY, CÁN MỐC 76 CỬA HÀNG

Ngày 26/07, Công ty Cổ Phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) đã khai trương cửa hàng Apple thứ 7 trong chuỗi cửa hàng được ủy quyền chính thức tại Việt Nam mang thương hiệu F.Studio by FPT.

Cửa hàng nằm tại tòa R4-49-50, tầng B2, Vincom Mega Mall Royal City (72A đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Đây là siêu trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam với phổ ẩm thực gồm hơn 200 nhà hàng, hệ thống vui chơi giải trí rộng lớn, hiện đại và độc đáo. Cửa hàng F.Studio by FPT chiếm diện tích gần 200m² tại trung tâm thương mại này. Cửa hàng Apple mới khai trương được coi là lớn nhất của công ty tính đến nay. Theo ông Ngô Quốc Bảo, Giám đốc Apple của FPT Retail, Vincom Mega Mall Royal City là khu vực rất có tiềm năng trong tương lai và sẽ là nơi hút khách thành công.

Với việc khai trương và đưa vào hoạt động F.Studio by FPT lần này tại Hà Nội, FPT Retail đã chính thức nâng tổng số shop của mình trên toàn quốc lên con số 76. Trong đó, có 69 cửa hàng thuộc hệ thống FPT Shop và 7 cửa hàng F.Studio by FPT.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- Lưu VP, FCC



BÙI NGUYỄN PHƯƠNG CHÂU